



**bangkokbiznews.com**

# กรุงเทพธุรกิจ

ปีที่ 28 ฉบับที่ 9614

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2558

สินค้าหรูหรา-ท่องเที่ยวอ่วม หลังสวิสเลิกผูกติด

## ‘ข้าวหอมมะลิเชียงราย’ ยกระดับรายได้ภาคเกษตร

**ก**ารเปิดตัว“ข้าวหอมมะลิเชียงราย” สู่ตลาดอย่างเป็นทางการในเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา ถือเป็นการนำร่องสำคัญ ต่อการสร้างโอกาสให้เกิดฐานรายได้ในภาคเกษตรเข้าสู่พื้นที่ หลังที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ผลักดันเรื่องข้าวให้เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

ปัจจุบัน จ.เชียงราย มีการปลูกข้าวหลายชนิด อาทิ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวเหนียวเขี้ยว ซึ่งพันธุ์ข้าวที่ปลูกทั้งหมดนี้ สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภคที่ตระหนักในเรื่องของสุขภาพ ทั้งที่ผ่านมาข้าวเหนียวเขี้ยว ของจ.เชียงราย ก็เป็นสายพันธุ์ข้าวที่เป็นที่รู้จักและนิยมกันอย่างแพร่หลาย

นอกจากข้าวเหนียวเขี้ยวแล้ว ก็ยังมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ที่เป็นข้าวคุณภาพดีอยู่หลายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวกล้อง และข้าวไรซ์เบอร์รี่

ด้วยเหตุนี้ทางจังหวัดจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เกษตรจังหวัดเชียงราย, ทอการค้าจังหวัดเชียงราย, สมาเกษตรกรข้าวเชียงราย, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการขับเคลื่อนพัฒนาข้าวหอมมะลิเชียงรายให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น สามารถผลิตออกมาได้คุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด ขณะที่ความสนใจต่อการเข้าร่วมโครงการนี้ มีเกษตรกรที่ตอบรับอย่างต่อเนื่อง

สำหรับคุณสมบัติของข้าวหอมมะลิเชียงราย คือ เป็นข้าวเมล็ดยาว เมื่อผ่านการบวนการสีแล้วจะได้เมล็ดข้าวที่มีความใสเกือบสมบูรณ์ ลักษณะของเมล็ดข้าวจะมีความโค้งสวยงามเข้ารูป เมื่อนำมาหุงจะมี

ความเหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอมมะลิที่เป็นธรรมชาติ จึงเป็นข้าวที่มีทั้งความหอมและทั้งความเหนียวนุ่ม ขณะเดียวกันก็ยังเป็นัญญาหารที่ปลอดภัย เพราะปลูกในพื้นที่ที่บริสุทธิ์ ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติจากภูเขา

ส่วนเทคโนโลยีการแปรรูป เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ฐานสากลตลอดจนกระบวนการควบคุมมาตรฐานในกระบวนการผลิตเพื่อทำให้ “ข้าวหอมมะลิเชียงราย” ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล เป็นข้าวที่ไม่มีสิ่งปลอมปน มีหน่วยงานกลางที่ได้รับความเชื่อถือเป็นผู้รับรอง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น ด้วยขีดความพร้อมดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันข้าวหอมมะลิเชียงรายสามารถส่งไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ ทั้งฮ่องกง สิงคโปร์ จีน และญี่ปุ่น.

**นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์เสมอ ผู้ว่าราชการจ.เชียงราย** เปิดเผยว่า จังหวัดผลักดันเรื่องข้าวให้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนางังหวัด ขณะที่ในการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัด ก็สร้างองค์ความรู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการ

ปลูกข้าวให้เป็นข้าวเกษตรอินทรีย์อย่างสมบูรณ์ ให้แนวทาง ถึงการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อระบายผลผลิตเพราะทำให้รายได้จากการขายถึงเกษตรกรโดยตรง ไม่ต้องผ่านผู้ค้าคนกลาง เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนมากขึ้น

“ทางจังหวัดวางเป้าหมายไว้ว่า ข้าวหอมมะลิเชียงราย จะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศ ในระยะเวลา 3-5 ปี นับจากนี้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 100,000 บาท /ไร่ / ครัวเรือน ซึ่งจะยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี และคาดว่าจะมีรายได้เข้าสู่ประเทศปีละ 4,500 ล้านบาท ทั้งยังเป็นการยกระดับข้าวไทยให้เป็นข้าวส่งออกคุณภาพอันดับหนึ่งของโลก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ทางจังหวัดและที่รัฐบาล

